
Số: 47 -BC/CD

Bến Tre, ngày 08 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO
Về việc xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu giai đoạn 2015 - 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 45-HD/ĐK ngày 09/02/2015 của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu giai đoạn 2015-2017, Chi đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện và cơ bản đã đạt được các tiêu chí xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ:

STT	Nội dung	Kết quả thực hiện	Văn bản chứng minh	Tự đánh giá	Ghi chú
1	Chi đoàn hiện có từ 09 đoàn viên trở lên, Ban Chấp hành Chi đoàn có từ 3 - 5 đồng chí hoạt động ổn định.	Số lượng đoàn viên hiện tại là 16 đ/c, BCH Chi đoàn: 05đ/c	Danh sách ĐV Chi đoàn, Quy chế hoạt động của BCH, QĐ chuẩn y BCH của Đoàn Khối	Đạt	Giảm 03 ĐV so với đầu năm
2	Chi đoàn đảm bảo chế độ sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng, số đoàn viên tham gia sinh hoạt đảm bảo đạt từ 80% trở lên. Trước khi sinh hoạt Chi đoàn, Ban Chấp hành có hội ý thống nhất nội dung, chương trình sinh hoạt (có biên bản cụ thể)	Chi đoàn có tổ chức họp lệ kỳ hàng tháng với số lượng đoàn viên tham dự khá đầy đủ (trên 85%) BCH có tổ chức hội ý thống nhất chương trình	Biên bản họp Chi đoàn, họp BCH từ tháng 03/2017 – 10/2017	Đạt	(Họp vào thứ 6, tuần thứ 3 của tháng)
3	Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên mới. Hàng năm có giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng	Từ đầu năm đến nay đã giới thiệu 03 đ/c, đã hoàn thành lớp nhận thức Đảng, đang hoàn chỉnh hồ sơ để kết nạp	GCN hoàn thành lớp nhận thức Đảng (03 Đ/c), NQ giới thiệu Đ/c Hồng Nghi	Đạt	
4	Số lượng đoàn viên được xếp	Năm 2016 đoàn	Biên bản họp	Đạt	

	loại xuất sắc hàng năm đạt từ 80% trở lên; không có đoàn viên xếp loại trung bình.	viên đạt xuất sắc 16/16 đ/c (100%)	xét; Quyết định số 54-QĐ/CD ngày 22/12/2016 V/v khen thưởng đoàn viên xuất sắc năm 2016		
5	Chi đoàn có đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định như: sổ đoàn viên; sổ chi đoàn; sổ quản lý thanh niên; sổ ghi biên bản các cuộc họp, sinh hoạt của Chi đoàn.	Quản lý, lưu trữ đầy đủ các loại sổ sách có liên quan đến Chi đoàn	Sổ chi đoàn; sổ đăng ký rèn luyện đoàn viên,...	Đạt	
6	Chi đoàn phải có hình thức gây quỹ hoạt động hiệu quả.	Chi đoàn có nguồn thu ổn định từ hoạt động cắt, dán banron tuyên truyền, hội nghị của cơ quan.	Các sổ sách, chứng từ thu-chi có liên quan	Đạt	
7	Ban Chấp hành có xây dựng được Quy chế hoạt động của Chi đoàn, có chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng và cả năm. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, công tác thu đảng đoàn phí, chuyên nhận sinh hoạt đoàn và làm lễ trưởng thành cho đoàn viên. Giới thiệu và theo dõi đoàn viên về sinh hoạt nơi cư trú theo quy định.	BCH Chi đoàn có xây dựng Quy chế hoạt động; có xây dựng chương trình công tác năm, 6 tháng, các chương trình hoạt động hàng tháng lồng ghép trong các báo cáo tháng.	Quy chế hoạt động của BCH CD; Chương trình công tác năm 2017; các BC hoạt động CD từ tháng 1 -10/2017; BC quý 1, 6 tháng, 9 tháng, BC thu đảng đoàn phí, các QĐ trưởng thành đoàn của ĐV,...	Đạt	Thực hiện đều đặn và đúng thời gian quy định
8	Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm, 06 bài học lý luận chính trị của Đoàn và Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.	Triển khai 6 bài học lý luận chính trị đến từng đoàn viên chi đoàn, Đăng ký thực hiện NQ TW4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII)	Sổ Đăng ký thực hiện NQ TW4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII), hồ sơ tự học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên	Đạt	Triển khai theo hướng dẫn của BTV Đoàn Khối

9	Chi đoàn có công trình thanh niên hàng năm.	Xây dựng KH và triển thực hiện công trình "Vì đàn em thân yêu" tại trường TH Quới Thành, huyện Châu Thành	Kế hoạch, danh sách tham dự, báo cáo kết quả, thư cảm ơn của BGH nhà trường, hình ảnh minh họa	Đạt	Có mời Chi bộ tham dự
---	---	---	--	-----	-----------------------

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Mặt được:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát BTV Đoàn Khối và Chi ủy chi bộ, sự đoàn kết nhất trí của Ban chấp hành và toàn thể đoàn viên, Chi đoàn đã triển khai thực hiện và cơ bản đã đạt được các tiêu chí xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu.

- Chi đoàn luôn thực hiện tốt các hoạt động của Đoàn cấp trên phát động đồng thời thường xuyên tổ chức nhiều nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, phù hợp với tâm lý nguyện vọng gắn với chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn từng bước đi vào chiều sâu, việc củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành Chi đoàn được quan tâm thực hiện. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được duy trì và phát triển. Công tác tham mưu, phối hợp, điều hành chỉ đạo đang đổi mới và dần hoàn thiện.

- Đa số đoàn viên năng động, sáng tạo, có ý thức phấn đấu học tập, rèn luyện, đầy nhiệt quyết và luôn nghiêm túc tham gia các hoạt động Đoàn Chi đoàn.

2. Hạn chế:

- Một số đoàn viên chưa mạnh dạn trong các hoạt động, trong phát biểu xây dựng chi đoàn.

- Sau Đại hội, BCH mới tiến hành củng cố hoạt động, do kiêm nhiệm và nặng công tác chuyên môn nên gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức cũng như phân công các đồng chí đoàn viên tham gia các phong trào.

Trên đây là báo cáo kết quả việc xây dựng Chi đoàn kiểu mẫu đến thời điểm hiện tại của Chi đoàn cơ quan LĐLĐ tỉnh, xin báo cáo Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Chi ủy cơ quan theo dõi./.

Nơi nhận:

- Đoàn Khối cơ quan tỉnh;
- Thành viên đoàn kiểm tra;
- Chi ủy Chi bộ;
- BCH Chi đoàn;
- Lưu: CD.

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ



Nguyễn Văn Na